

มาตรการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ของรัฐบาลเกาหลี

๑. การเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดและเตรียมมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
มีการใช้แอปพลิเคชันการวินิจฉัยโรคด้วยตนเองที่บ้านตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบและติดตามสุขภาพของผู้ที่เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ยกเว้นการกักตนเอง สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงด้วยการยื่นประวัติการเดินทางของตนเองให้กับสถาบันทางการแพทย์เพื่อให้สามารถหาผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสได้อย่างเนิ่น ๆ
๒. จัดเตรียมแผนรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาภายในประเทศ
สร้างความเข้าใจให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรับรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น และกรณีที่มีความจำเป็น ก็จะระดมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือโดยมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมกับความสามารถของตน ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมกำลังคน และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นทั้งหมด
๓. การแก้ไขคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
รัฐบาลได้หารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายงานการเคลื่อนที่ของผู้ติดเชื้อ ตลอดจนจัดเตรียมมาตรการในการควบคุมการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบ
๔. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวเกาหลีที่ยังเหลืออยู่ในเมืองอู่ฮั่น โดยรัฐบาลได้หารือกับทางการเงินในการดำเนินการจัดหาเที่ยวบินพิเศษเพื่ออพยพชาวเกาหลีกลับมายังเกาหลีใต้ และจัดเตรียมมาตรการในการป้องกันโรคระบาดจากกลุ่มคนดังกล่าวอย่างรอบครอบ
๕. รัฐบาลได้ประกาศให้มีการรักษาระยะห่างทางสังคมอยู่ และจะมีการผ่อนมาตรการดังกล่าวลงอย่างเป็นลำดับภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้
๖. จัดเตรียมมาตรการในการจ่ายเงินสนับสนุนค่าครองชีพให้กับผู้ที่กักตัวเป็นเวลา ๑๔ วันขึ้นไป ดังนี้
เงินสนับสนุนค่าครองชีพจะถูกจ่ายให้กับผู้ที่โดนกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วันขึ้นไปและต้องว่างงานแบบไม่ได้รับค่าตอบแทนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่จะโดนกักตัวจะได้รับหนังสือหรือใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานทางการแพทย์และต้องปฏิบัติตามมาตรการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันโรคติดเชื้อ สำหรับเงินสนับสนุนค่าครองชีพดังกล่าวรัฐบาลจะมอบให้เป็นรายเดือน โดยจ่ายเป็นรายคร้วเรือน มีเกณฑ์ในการจ่าย ดังนี้

จำนวนสมาชิกในครอบครัว	เงินสนับสนุนค่าครองชีพ (สวัสดิการฉุกเฉิน)
ครอบครัวขนาด ๑ คน	๔๕๔,๙๐๐ วอน (ประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท)
ครอบครัวขนาด ๒ คน	๗๗๔,๗๐๐ วอน (ประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท)
ครอบครัวขนาด ๓ คน	๑,๐๐๒,๕๐๐ วอน (ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท)
ครอบครัวขนาด ๔ คน	๑,๒๓๐,๐๐๐ วอน (ประมาณ ๓๗,๐๐๐ บาท)
ครอบครัวขนาด ๕ คน	๑,๔๕๗,๕๐๐ วอน (ประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท)
ครอบครัวขนาด ๕ คนขึ้นไป	๑,๔๕๗,๕๐๐ วอน (ประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท) จำนวนเท่ากับครอบครัวขนาด ๕ คน

สำหรับผู้ที่ถูกกักตัวไม่ถึง ๑๔ วัน จะได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพเช่นกัน แต่จะได้ในจำนวนที่ไม่เท่ากับผู้ที่ถูกกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วันขึ้นไป ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในครอบครัวขนาด ๔ คนถูกกักตัวเป็นเวลา ๑๐ วัน จะได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพ จำนวน ๘๗๘,๖๐๐ วอน (ประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท) ซึ่งเป็น ๑๐ ใน ๑๔ ส่วนของเงินสนับสนุนค่าครองชีพต่อเดือนของครอบครัวขนาด ๔ คน ทั้งนี้ จำนวนวันกักตัวนั้นคำนวณตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับรองจากสถานพยาบาลให้กักตัวจนถึงวันที่ได้รับใบรับรองให้ยุติการกักตัว นอกจากนี้ เนื่องจากการจ่ายเงินสนับสนุนค่าครองชีพดังกล่าวใช้ขนาดของครัวเรือนเป็นเกณฑ์ในการจ่าย ดังนั้น แม้คนในครอบครัวจะโดนกักตัวทั้งหมดก็ไม่สามารถนำมาเป็นเหตุในการขอเพิ่มเงินสนับสนุนค่าครองชีพได้

ในส่วนของแรงงาน ลูกจ้างที่ต้องโดนกักตัวอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนามีสิทธิลางานแบบได้รับค่าตอบแทน ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยให้นายจ้างผู้ประกอบการก็ต่อเมื่อนายจ้างหรือผู้ประกอบการอนุญาตให้ลูกจ้างลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือลาหยุดเพื่อกักตัวดูอาการอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันโรคติดเชื้อ โดยในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวลูกจ้างเหล่านั้นยังคงได้รับค่าตอบแทน จำนวนเงินสนับสนุนดังกล่าวรัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นจำนวนถึง ๑๓๐,๐๐๐ วอน (ประมาณ ๓,๙๐๐ บาท) ต่อวันโดยใช้ค่าตอบแทนรายวันของลูกจ้างเป็นเกณฑ์ในการจ่าย ทั้งนี้ นายจ้างผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือดังกล่าวได้ที่สำนักงานเงินบำนาญแห่งชาติเกาหลี (National Pension Service) ใกล้บ้าน

๗. ระบบการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของรัฐบาลเกาหลี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในเกาหลีได้อยู่ในขั้นรุนแรง จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

- ๑) ศูนย์รับมือภัยพิบัติและความปลอดภัย (Central Disaster and Safety Countermeasures Headquarters) มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการป้องกันโรคระบาด
- ๒) ศูนย์การจัดการภัยพิบัติกลาง (Central Disaster Management Headquarters) ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการการควบคุมโรคระบาดเป็นการเฉพาะ โดยให้รองผู้อำนวยการศูนย์รับมือภัยพิบัติและความปลอดภัย คนที่ ๑ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ) คอยสนับสนุนช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
- ๓) ศูนย์สนับสนุนการรับมือโรคระบาดฝ่ายรัฐบาล (Government-wide Countermeasures Support) ทำหน้าที่สนับสนุนในเรื่องที่จำเป็นต่าง ๆ อาทิ การประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและความปลอดภัยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ดังกล่าว
- ๔) ศูนย์รับมือภัยพิบัติและความปลอดภัยประจำท้องถิ่น (Local Disaster and Safety Countermeasure Headquarters) ที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง มีหน้าที่หลักในการให้การสนับสนุนและจัดหาเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง

๘. มีการใช้ระเบียบการเข้าเมืองแบบพิเศษ รายละเอียด ดังนี้

รัฐบาลเกาหลีได้ห้ามชาวต่างชาติที่มาจากมณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าประเทศโดยเด็ดขาด และมีการคัดกรอง ตรวจสอบประวัติของผู้ที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เป็นพิเศษ อีกทั้งได้กำหนดให้สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊า) อิตาลี และอิหร่าน เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยง ที่ผู้เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวจะต้องทำการกักตัวเอง



ทั้งนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เริ่มใช้ระเบียบการเข้าเมืองแบบพิเศษกับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมาจากจีน ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และใช้มาตรการเดียวกันนี้กับประเทศต่าง ๆ เป็นลำดับ จนเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศใช้ระเบียบการเข้าเมืองแบบพิเศษนี้กับผู้เดินทางเข้าเกาหลีใต้ทุกคน (ใช้กับทุกประเทศต้นทาง)

โดยตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ชาวเกาหลีใต้ หรือชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้ จะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ และทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ และกรอกแบบรายงานการกักกันโรคพิเศษ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบการเข้าเมืองแบบพิเศษ ผู้ที่จะเดินทางเข้าเกาหลีใต้ทุกคนจะต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันที่พิกาศัยและข้อมูลการติดต่อตลอดระยะเวลาที่พิกาศัยอยู่ในเกาหลี รัฐบาลยังกำหนดให้ผู้เดินทางเข้าประเทศติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยในการแยกสังเกตอาการ “Self-Quarantine Safety Protection App” หรือแอปพลิเคชันตรวจสอบอาการด้วยตนเอง “Self-Diagnosis Mobile App” บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามกรณีที่มีไข้ หรือต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้ตลอดเวลาที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ ทั้งนี้ ผู้ที่จะเดินทางเข้าเกาหลีใต้ทุกคนจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใด แอปพลิเคชันหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับกรณการจำแนกประเภทและตรวจสอบอาการ หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้ว นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ผู้ที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้จะต้องสำรวจอาการของตนเองผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวทุก ๆ วัน วันละ ๑ ครั้ง นอกจากนี้ บัญชีรายชื่อผู้เดินทางเข้าเมืองจะถูกส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เมืองหรือจังหวัด) เพื่อให้เจ้าหน้าที่แต่ละท้องถิ่นสามารถเฝ้าระวังและติดตามอาการได้



๙. การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยการตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อ
รัฐบาลเกาหลีใต้สังเกตเห็นว่าการตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อได้เร็วเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จึงได้เร่งหาวิธีในการตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อให้ได้มากที่สุด โดยได้จัดตั้งคลินิกสำหรับตรวจคัดกรองโรคเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ คลินิกการตรวจคัดกรอง COVID-19 ถูกจัดตั้งขึ้นแยกออกจากสถานรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่แสดงอาการติดเชื้อ (รวมถึงผู้ที่มีอาการไอ หรือมีไข้) จากข้อมูลเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ระบุว่า ศูนย์สุขภาพและสถาบันการแพทย์ จำนวน ๖๓๘ แห่ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้มากถึงร้อยละ ๙๕ และล่าสุดได้ทำการตรวจคัดกรองในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การตรวจคัดกรองแบบไม่ต้องลงจากรถ หรือไอร์แลนด์ (Drive Thru) การตรวจคัดกรองแบบเดินผ่าน หรือวอล์คทรู (Walk Thru)

คลินิกตรวจแบบไม่ต้องลงจากรถ (Drive-thru Screening Clinics)



คลินิกตรวจแบบเดินผ่าน (Walk-thru Screening Clinics)

